

## เล็งนำ ม.44 ใส่โครงสร้างใหม่อุดมศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 4 ต.ค. 2559

**เลขาธิการ กกอ. เผยผลหารือเบื้องต้น กกอ.-สนช. เรื่องแยกสกอ.จากศธ. มี 3 แนวคิด แต่เป็นทบทวนอุดมศึกษามาแรง ซึ่งแยกโครงสร้างแล้วต้องอยู่ภายใต้ รมว.ศึกษาธิการ เล็งนำคำสั่ง คสช. บางประเด็นมาบรรจุในโครงสร้างใหม่**

วันนี้ (4 ต.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ตนไปศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างแยกการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)นั้น เท่าที่หารือกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. และ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เบื้องต้นเห็นว่า การแยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ. มี 3 แนวคิด 1.กระทรวงอุดมศึกษา 2.กระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัย และ 3.ทบวงอุดมศึกษา ซึ่งแนวคิดที่ 1 และ 3 น่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุด ขณะที่ประธาน กกอ.ก็เห็นด้วยกับแนวคิดที่ 3 อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า เมื่ออุดมศึกษาแยกออกจาก ศธ.แล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้ รมว.ศึกษาธิการ และต้องให้อำนาจหน่วยงานใหม่สามารถจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ หรือจัดการการสูญเสียระบบธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาได้ และมีสิทธิที่จะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการไม่ถูกต้องได้ด้วย แต่ก็ต้องให้อิสระทางวิชา กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้นำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 บางประเด็นที่สำคัญมากำหนดไว้ในโครงสร้างใหม่ด้วย เพื่อเวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที เช่น กรณี สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร จนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่นิสิต นักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ การจงใจหลีกเลี่ยง หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือคำสั่งของ รมว.ศึกษาธิการ การที่นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และการก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษา จนสภาฯ หรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นต้น

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.07 น.](#)